



ฉบับที่ 48/2561

เรื่อง การลงนามความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่นฉบับปรับปรุง

เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Bilateral Swap Agreement: BSA) ฉบับปรับปรุงกับธนาคารกลางญี่ปุ่น ในฐานะตัวแทนกระทรวงการคลังญี่ปุ่นไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ความตกลง BSA ฉบับนี้ปรับปรุงมาจากความตกลง BSA ฉบับที่ 4 ซึ่ง ธปท. ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยสาระสำคัญของการปรับปรุงครั้งนี้ คือ

1. การขยายสัดส่วนวงเงินการทำธุรกรรมที่ไม่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF De-linked Portion: IDLP) จากเดิมร้อยละ 30 (900 ล้านดอลลาร์ สรอ.) เป็น 40 (1,200 ล้านดอลลาร์ สรอ.) โดยที่วงเงินรวมสูงสุดยังคงเดิมอยู่ที่ 3,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.

2. ฝ่ายไทยสามารถเลือกทำธุรกรรมเป็นรูปสกุลเงิน Yen ได้เพิ่มเติม นอกเหนือจากดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นใช้เจรจาปรับปรุงความตกลง BSA กับธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

ทั้งนี้ สาระสำคัญอื่น ๆ ในความตกลงฉบับปรับปรุง อาทิ วงเงินรวมสูงสุด อัตราดอกเบี้ยและกระบวนการในการทำธุรกรรม ยังคงเดิมไม่แตกต่างไปจากสัญญาฉบับปี 2560

การปรับปรุงความตกลงในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาให้กลไก BSA ที่มีอยู่มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยสนับสนุนนโยบายการใช้เงินสกุลท้องถิ่นของ ธปท. และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาค อีกทั้งญี่ปุ่นยังเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ธปท. จึงหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางการเงินของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีก

นอกจากการลงนามในความตกลง BSA นี้แล้ว ธปท. ยังได้ร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/เงินเยนโดยตรง (direct quotation) และทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินกันโดยไม่ผ่านเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการชำระธุรกรรมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศด้วย โดยที่ผ่านมามีการลงนามในบันทึกความร่วมมือความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นกับกระทรวงการคลังญี่ปุ่นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์สนใจเข้าร่วมกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและเงินเยนโดยตรงทั้งสิ้น 10 แห่ง และในวันที่ 29 ก.ค. 2561 นี้ บริษัท Reuters จะเปิดให้ธนาคารพาณิชย์มีการซื้อขายเงินบาทแลกกับ

เงินเยนโดยตรงผ่านระบบการซื้อขายของ Reuters ซึ่งจะช่วยให้นักการพาณิชย์สามารถแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเยนโดยตรงได้สะดวกขึ้นด้วย ทั้งนี้นโยบายการสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นนับว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และลดต้นทุนในการแลกเปลี่ยนเงินให้กับผู้ประกอบการได้

แถลงข่าวร่วม

<https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2561/n4761t.pdf>

<https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2561/n4761e.pdf>

ธนาคารแห่งประเทศไทย

24 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ 0 2283 5168

E-mail: IND-InternationalCooperationTeam1-2@bot.or.th